

TIỀN HẢI

Chủ động phòng, chống nhiễm mặn cho lúa xuân

Theo đánh giá của ngành chức năng huyện Tiền Hải, từ cuối năm 2024 đến nay, lượng mưa trên địa bàn huyện ít, vụ đông khô hanh làm tăng nguy cơ bốc chua mặn, nhất là ở các xã ven biển, ảnh hưởng trực tiếp đến lúa xuân mới gieo cấy. Để giúp lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, huyện đã chủ động triển khai sớm các biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn, chua phèn.



Công nhân Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện vớt bèo bống khơi thông dòng chảy phục vụ tưới tiêu vụ xuân.

Là xã ven biển, Đông Hoàng thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng nhiễm mặn gây ảnh hưởng đến việc gieo cấy lúa của người dân. Bà Đỗ Thị Minh, thôn Hải Long cho biết: Nhà tôi cấy hơn 8

sào, đến nay lúa đang trong giai đoạn bén rễ hồi xanh. Do đồng ruộng ở gần biển nên sau khi gieo cấy xong tôi thường xuyên ra đồng kiểm tra, theo dõi, phát hiện sớm tình trạng lúa bị nhiễm mặn và có biện pháp

khắc phục bằng việc duy trì mực nước nông trên ruộng để hạn chế bốc chua mặn làm ngộ độc cây lúa, nhất là khi trời có nắng dài, độ ẩm trong không khí thấp. Vụ xuân năm nay xã Đông Hoàng gieo cấy

364ha, trong đó 60% cấy giống lúa lai, 40% cấy giống lúa thuần và năng suất cao. Ngay từ đầu vụ, xã đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống nhiễm mặn cho các diện tích lúa xuân. Theo ông Đỗ Xuân Phú, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã: Trước vụ lúa xuân, HTX đã phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện làm tốt công tác điều nước để đổ ải và thau chua rửa mặn trên đồng ruộng và hệ thống sông, kênh tưới, tiêu nội đồng. Mặc dù vậy, tại một số diện tích lúa xuân trên địa bàn xã vẫn đang có hiện tượng bốc chua mặn. HTX đang tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và duy trì mực nước nông trên mặt ruộng. Đồng thời, phối hợp với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi tổ chức tốt công tác điều tiết nước. Đến ngày 20/2, các địa phương trong huyện Tiền

Hải đã cơ bản gieo cấy xong 9.700ha lúa xuân, bảo đảm đúng lịch thời vụ. Tuy nhiên, qua kiểm tra của ngành chức năng, tại một số xã ven biển như Đông Hoàng, Nam Phú, Đông Minh, Đông Long... đã và đang có hiện tượng sủi bọt bốc chua mặn, độ mặn nước mặt ruộng lên tới trên 5 phần nghìn, gây ảnh hưởng tới lúa xuân sau gieo cấy, cây lúa bị khô héo đầu lá nhanh, bộ rễ kém phát triển, cá biệt có diện tích lúa chết phải gieo cấy lại. Dự báo thời gian tới thời tiết vẫn biến động theo hướng cực đoan, nguy cơ thiếu nước cục bộ, khả năng bốc chua mặn, xâm nhập mặn vẫn tiềm ẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng, phát triển của lúa xuân. Ông Đỗ Thành Trung, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện cho biết: Để giúp lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt, hạn chế ngộ độc chua mặn, huyện đang tích cực chỉ đạo các ngành, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, nhất là các xã ven biển chủ động các biện pháp phòng, chống nhiễm mặn. Trong đó, chú trọng công tác điều tiết nước, đây là biện pháp quan trọng nhất giúp hạn chế tình trạng nhiễm mặn, để lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt ngay từ đầu vụ. Đối với các xã ven biển cần thường xuyên kiểm tra độ mặn nước mặt ruộng để có biện pháp xử lý kịp thời, nhất là những vùng giáp cửa sông, cửa biển có nguy cơ xâm nhập mặn cao. Khi phát hiện

nước mặt ruộng có độ mặn trên hai phần nghìn cần khẩn trương đưa nước ngọt vào thau chua rửa mặn ít nhất 1 lần tùy theo mức độ ruộng bị mặn để hạn chế ảnh hưởng tới cây lúa cũng như năng suất sau này.

Theo ông Phạm Quang Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện: Để chủ động ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn ở một số xã ven biển, hiện nay Xí nghiệp đã phối hợp với các địa phương tổ chức bơm nước bảo đảm nguồn nước tốt cho nông dân chăm sóc lúa xuân theo đúng lịch thời vụ để ra; chủ động xây dựng phương án, duy tu, bảo dưỡng máy móc, tu bổ, sửa chữa công trình nhằm đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới; thực hiện khơi thông dòng chảy, tích trữ nước ngọt trên kênh mương, ao hồ để tưới dưỡng cây lúa kịp thời trong cả vụ; trước mỗi đợt lấy nước tiến hành kiểm tra độ mặn, tuyệt đối không lấy nước mặn vào ruộng.

Cùng với công tác phòng, chống nhiễm mặn, huyện Tiền Hải cũng đang tích cực chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường hướng dẫn, đôn đốc nông dân thực hiện tốt việc chăm sóc, bón phân, tưới nước cho lúa xuân; phòng, trừ sâu bệnh gây hại, trong đó chú trọng việc diệt trừ ốc bươu vàng, chuột phá hại; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và phòng, trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

TRẦN TUẤN

▶ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH SỐ THU 2 THÁNG ĐẦU NĂM ĐẠT 886 TỶ ĐỒNG

2 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thực hiện thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được 886 tỷ đồng, đạt 11,9% kế hoạch BHXH Việt Nam tạm giao.

Hiện toàn tỉnh có 250.694 người tham gia BHXH bắt buộc; 72.984 người tham gia BHXH tự nguyện; 240.044 người tham gia BHYT và 1.723.350 người tham gia BHTN; tỷ lệ bao phủ BHYT đã đạt 92,5% dân số của tỉnh.

2 tháng đầu năm, BHXH tỉnh tổ chức cấp sổ BHXH và thẻ BHYT cho người tham gia theo đúng quy định. Đến nay, tổng số BHXH đã cấp 223.000 sổ, đạt 99,79%.

DUY TÙNG

▶ Trên 12.200 người và lượt người được giải quyết chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH



2 tháng đầu năm 2025, trên 12.200 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH.

2 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã giải quyết cho trên 12.200 người và lượt người hưởng chế độ lương hưu và trợ cấp BHXH. Đồng thời, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 1.025 người hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý và chi trả đối với 98.174 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; 3.684 người hưởng trợ cấp BHTN. Có 85.783 người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản ATM, chiếm 87,38% số người hưởng.

ĐỖ HỒNG ANH

KIẾN XƯƠNG

Chăm sóc, phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm

Để duy trì ổn định đàn gia súc, gia cầm, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp, khuyến cáo nông dân tích cực thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Trang trại nuôi gà của gia đình chị Lê Thị Duyên, xã Tây Sơn có tổng đàn 5.000 con. Những ngày qua thời tiết rét đậm kèm theo mưa phùn ảnh hưởng đến sinh trưởng của đàn gà. Chị Duyên cho biết: Hiện nay tôi đang tập trung chăm sóc, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo độ tuổi gà, thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi theo định kỳ. Thời tiết rét đậm kèm mưa phùn trong tháng 2 để làm phát sinh dịch bệnh, nhất là bệnh cúm gia cầm, thương hàn trên đàn gia cầm. Theo kinh nghiệm của tôi, ngoài chủ động gia cố, che chắn bảo đảm chuồng trại đủ ấm, không bị mưa tạt, gió lùa và luôn khô ráo, sạch sẽ cần tăng khẩu phần ăn để đàn gà phát triển ổn định.

Những ngày qua Anh Nguyễn Sông Thương, xã An Bình đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ 40 con trâu, bò sinh sản và thương phẩm của gia đình. Anh cho biết: Thời tiết những ngày qua rất dễ làm cho đàn gia súc mắc bệnh. Để phòng, chống dịch bệnh, tôi vệ sinh chuồng trại luôn khô ráo, che chắn cho đàn bò. Do đang là thời gian cao điểm để chăm sóc, vỗ béo đàn bò nên gia đình luôn chú trọng bảo đảm khẩu phần ăn, chế độ dinh dưỡng để đàn bò sinh trưởng tốt.



Hộ chăn nuôi xã Vũ Bình (Kiến Xương) tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh cho đàn lợn.

vắc-xin là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động, hiệu quả nhất cho đàn vật nuôi, khi đàn gia súc, gia cầm được tiêm phòng đúng, đủ các loại vắc-xin, cơ thể vật nuôi sẽ tạo ra miễn dịch chủ động ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan. Kiến Xương có đàn lợn 30.538 con; đàn gia cầm trên 1,3 triệu con; đàn trâu, bò 3.712 con; đàn chó, mèo hơn 21.000 con; vật nuôi khác 3.686 con. Toàn huyện có 97 trang trại, trong đó có 5 trang trại quy mô lớn, 32 trang trại vừa, 60 trang trại nhỏ. Theo bà Bùi Thị Minh Thành, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, để chủ động ngăn ngừa nguy cơ phát sinh các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn trong sản xuất chăn nuôi, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm sau khi tái đàn trong giai đoạn hiện nay. UBND huyện chỉ đạo

các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người chăn nuôi nắm bắt được kiến thức, kinh nghiệm bảo vệ đàn vật nuôi. Những ngày mưa phùn kéo dài, độ ẩm cao cần giữ ấm cho vật nuôi, nhất là đối với gia súc, gia cầm non. Khi có nhu cầu vận chuyển gia súc, gia cầm từ nơi này sang nơi khác, cần chú ý bảo đảm quy trình vận chuyển, thực hiện nghiêm chỉnh kiểm dịch vận chuyển để bảo đảm an toàn dịch bệnh. Yêu cầu các hộ chăn nuôi thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, đối với đàn trâu, bò, tiêm vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng; đàn lợn tiêm phòng các bệnh: đốm đầu, tụ huyết trùng, phó thương hàn, lở mồm long móng và dịch tả; phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo và phòng bệnh Newcastle, dịch tả và cúm gia cầm cho đàn gia cầm, thủy cầm. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi chú trọng vệ sinh chuồng trại chăn

HỒNG HẠNH

Vận động người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ... là những giải pháp được xã Thuận Thành (Thái Thụy) tập trung triển khai trong thời gian qua nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Với suy nghĩ làm giàu trên mảnh đất quê hương, bằng sự kiên trì, sáng tạo và quyết tâm, chị Đào Thị Duyên, thôn Vị Nguyễn, xã Thuận Thành đã thành công khi lựa chọn mô hình kinh tế trang trại. Chị Duyên chia sẻ: Năm 2020, tôi bắt đầu đầu tư chuồng trại để chăn nuôi lợn và gà, đào ao thả cá. Lúc đó "trăm cái khó" bủa vây, tôi gặp khó khăn về nguồn vốn, kinh nghiệm chăn nuôi... Dù gặp thất bại cũng không nản chí, được sự động viên, hỗ trợ của gia đình, bạn bè, sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Nông dân xã, hoạt động của trang trại dần ổn định. Với khó khăn về vốn, tôi được Hội Nông dân xã tín chấp vay nguồn vốn ưu đãi của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, vay vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân. Khó khăn về kinh nghiệm chăn nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật... cũng được "gỡ", tôi tham gia các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật chăn nuôi do huyện, xã tổ chức; học tập kinh nghiệm chăn nuôi của những người đi trước; tham quan các mô hình chăn nuôi hiệu quả. Nhờ đó, đàn lợn, gà thường ít bị dịch bệnh. Hiện tôi nuôi gần 1.000 con gà ri/lúa, 180 - 200 con lợn thịt/lúa, gần 40 con lợn nái. Ngoài ra, với diện tích ao 1.500m² tôi nuôi cá chim và cá trôi, sản lượng đạt 2 tấn/năm. Trung bình mỗi năm tổng doanh thu từ trang trại đạt gần 4 tỷ đồng. Tôi thấy làm nông nghiệp bây giờ khác xưa, cần cù và chịu khó thôi chưa đủ mà phải nhạy bén nắm bắt thị trường, kịp thời thay đổi phương thức, đầu tư ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và đáp ứng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường.

THUẬN THÀNH

Nhiều giải pháp nâng cao đời sống nhân dân



Năm 2025, xã Thuận Thành phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 560,8 tỷ đồng, tăng 6,1% so với năm 2024.

Ông Đỗ Văn Nhưỡng, Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Thành cho biết: Trang trại chăn nuôi của chị Đào Thị Duyên là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của xã trong phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Để tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, thời gian qua, xã phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các chương trình tài trợ ưu đãi, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân với số tiền trên 18 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Thịnh và Quỹ Tín dụng nhân dân Thái Tân cho người dân vay vốn trên 123,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, xã còn phối hợp với ngành chức năng triển khai các chương trình thu hút kiến thức sản xuất nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật; khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp. Nhờ vậy, giá trị sản xuất nông nghiệp của

xã năm 2024 đạt trên 147 tỷ đồng, đạt kế hoạch đề ra. Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Hiện xã có trên 150 hộ kinh doanh và 5 cơ sở may công nghiệp, đan cói, móc sợi, mây tre đan, tạo việc làm cho trên 1.500 lao động với thu nhập 5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Một trong những người tiên phong phát triển nghề may gia công tại xã Thuận Thành, chị Nguyễn Thị Thủy cho biết: Năm 2018, tôi mạnh dạn mở cơ sở may gia công. Quá trình hoạt động, tôi luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ rất tận tình về thông tin, nguồn vốn, các cơ chế, chính sách từ chính quyền địa phương. Ngoài mục đích phát triển kinh tế gia đình, tôi mong muốn giúp lao động nông thôn có tay nghề, có thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hiện xưởng có gần 20 công nhân làm việc với thu nhập bình quân từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng. Cùng với phát triển sản xuất, xã Thuận Thành

huy động tối đa các nguồn lực, lồng ghép vốn từ các chương trình để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo phương châm mở cửa nội lực từ dân là chính cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước làm động lực. Đồng thời, tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất, mở rộng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, bảo đảm vệ sinh môi trường để các hộ dân phát triển kinh tế. Ông Lưu Tiến Chinh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục định hướng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị kinh tế; khuyến khích phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo việc làm bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2025, Thuận Thành phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 560,8 tỷ đồng, tăng 6,1% so với năm 2024; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% so với năm 2024; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 76 triệu đồng.

NGUYỄN THẨM